



Số : *18*.../BBDTV/2020

TP.HCM, ngày *25* tháng 5 năm 2020

V/v : *Không phát hành soát xét*
BCTC giữa niên độ năm 2020

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG VÀ NHÀ ĐẦU TƯ

Trước hết Công ty Cổ phần Bao bì Dầu thực vật (mã chứng khoán VPK) xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ và hợp tác của Quý cơ quan .

Theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo quy định phần công bố thông tin của tổ chức niêm yết và Công ty đại chúng quy mô lớn thì Doanh nghiệp phải kiểm toán soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ (soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2020).

Tuy nhiên Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/11/2018 thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp. Đến thời điểm này Công ty đã hoàn tất việc thanh tra quyết toán thuế của Chi nhánh Bình Dương và trụ sở HCM, đang tiến hành các thủ tục tiếp theo với các cơ quan chức năng Nhà nước để hoàn tất việc giải thể Doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời hiện nay chúng tôi đang tiến hành các thủ tục để hủy đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội, hủy đăng ký công ty đại chúng và sau đó hủy đăng ký chứng khoán với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).

Để đảm bảo minh bạch với cổ đông, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông và Quý nhà đầu tư, phù hợp với đặc thù của Công ty vì vậy chúng tôi sẽ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 đến giai đoạn kết thúc để giải thể. Chúng tôi đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, đơn vị kiểm toán sẽ kiểm toán toàn bộ số liệu và xác nhận số tiền còn lại được chia của cổ đông trước khi giải thể theo đúng quy định pháp luật. Dự kiến công ty sẽ hoàn tất các thủ tục hủy niêm yết chứng khoán và chia tiền còn lại cho cổ đông trong quý 3/2020.



Bằng công văn này chúng tôi thông báo và kính gửi đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Quý cổ đông và Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện các công việc nhằm mục đích giải thể doanh nghiệp.

Thực hiện theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông trên với sự cố gắng và nỗ lực cao nhất của HĐQT, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng cao nhất để đảm bảo tiến độ, quyền lợi cho cổ đông vì vậy Công ty rất mong nhận được sự cảm thông chia sẻ của Quý cơ quan, Quý cổ đông và Quý nhà đầu tư.

Trân trọng cảm ơn.

Nguyễn Ngọc Nữ Phó Giám đốc điều hành



Nguyễn Ngọc Nữ Phương Nga

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Cty

